



## ประลองกำลัง

☞ ดูเหมือนกระแสข่าวการจัดตั้งกองทุน พยุงหุ้น คงเป็นเพียงสายลมพัดผ่านเหมือน เช่นทุกครั้งที่ผ่านมา จึงได้เห็นแรงเทขาย ออกมาอย่างหนัก จนดัชนีระหว่างวันถอยร่น ลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 1,735.58 จุด หรือลงไปถึง 14 จุด หลุดห่างจากแนว 1,750 จุด ให้นักเล่นเสียวใล้มากขึ้นเรื่อย ๆ ก่อนจะถูก บิลด์อารมณ์ให้กลับเข้ามาเก็บหุ้นอีกครั้ง จากเป้าหมายวินโดว์เดรสซิ่ง ซึ่งเป็นเรื่อง ไม่น่าจะยากนักที่จะถูกจังหวะเท่าที่ควรนะเจ้าคะ

☞ ประเด็นดังกล่าวสะท้อนเรื่องราว ออกมาในมุมของมูลค่าการซื้อขายที่เบาบาง บวกกับพฤติกรรมของผู้ซื้อหลักก่อนหน้านี้ เปลี่ยนไปเป็นผู้ขายหลักอย่างรวดเร็ว “โมนิก้า” มองเป็นข้อดีที่ทุกคนต้องปรับ เปลี่ยนตัวเองให้ทันกับสถานการณ์ เพราะ สิ่งที่เกิดขึ้นที่ขยี้มนี่เป็นเรื่องของการวัดความ ไหวมากกว่าเรื่องอื่น ภาพของการลงทุนเลยดู บูด ๆ เบี้ยว ๆ จากที่เคยเป็นอยู่ไกลละคะ

☞ ประเด็นที่ต้องคิดถึงถัดมาคือ เมื่อ ดัชนีแสดงอาการผันผวนพลิกจากหน้ามือ เป็นหลังมือ “โมนิก้า” ถือเป็นสถานการณ์ ที่ไม่เป็นมิตรกับนักเล่นสักเท่าไร เพราะ สถานการณ์ดังกล่าวจะทำให้ความเชื่อมั่นใน การลงทุนลดลง จึงไม่กล้าไล่ซื้อหุ้นในราคา สูงต่อไปเรื่อย ๆ ส่งผลให้ดัชนีแกว่งตัว ผันผวนต่อไปอีกระยะหนึ่ง เต็มถึงอยาก ให้แฟนคลับตั้งสติให้ดีกว่าซื้อหรือขายตาม คนอื่นเจ้าคะ

☞ เนื่องจากการทิ้งตัวลงมายังจุดต่ำสุด บริเวณ 1,735.84 จุด ก่อนจะดิ่งกลับขึ้นมา

ปิดที่ 1,752.95 จุด บวกไป 3.02 จุด ด้วย มูลค่าการซื้อขาย 6.34 หมื่นล้านบาท “โมนิก้า” มองเป็นเรื่องการประลองกำลังของนักเล่น กลุ่มสถาบัน และเหตุการณ์ลักษณะนี้น่าจะ เกิดให้เห็นบ่อยขึ้น จึงต้องรู้จักยับยั้งอารมณ์ อยากรู้ ๆ ขาย ๆ เพียงเพราะคิดเข้าข้างตัวเองว่า ไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่านั้นนะซี

☞ ตัวอย่างที่ล่าสุดของบทเรียนในเที่ยว นี้คือ CPALL เพราะใครต่อใครก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ถูกเหลือเกิน ! แต่ดันมีแรง เทขายออกมาไม่หยุดหย่อนสักที จนทำให้ หุ้นที่เคยทำทำขึ้นอีกรอบ กลายเป็นอยู่ใน สภาพคอตตกอย่างชัดเจน “โมนิก้า” ถึงมอง ไม่เห็นความคุ้มค่าในการเอาตัวเข้าไปเสี่ยง หลังหุ้นทรุดตัวลงมายืนอยู่ที่ 69.25 บาท ลบไป 0.75 บาท หรือลงไป 1.07 % ด้วย มูลค่าการซื้อขาย 3.98 พันล้านบาทนะจ๊ะ

☞ เช่นเดียวกับในรายของ BANPU ออกอาการเป๋ครั้งแล้วครั้งเล่า จนภาพของ หุ้นอยู่ในลักษณะภูเขา 3 ลูกโค้งตัวลงอย่าง ชัดเจน “โมนิก้า” ถึงออกอาการไม่แฮปปี้ สักเท่าไรที่เห็นราคาหุ้นทรุดตัวลงมาปิด 19.20 บาท ลบไป 0.20 บาท หรือลงไป 1.03% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1.58 พันล้าน บาท หลังส่อให้เห็นโอกาสลงไปต่ำกว่าโลว์ เดิมที่บริเวณ 18.50 บาทค่อนข้างสูง จึง ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีกว่าปล่อยให้

☞ คล้ายกับกรณีของปูนใหญ่ SCC โดนเทขายออกมาเป็นระยะจนเสียศูนย์ถึง ทุกวันนี้ ล้วนมาจากเรื่องผลงานไม่เข้าตา กรรมการที่นั่งอยู่หน้าสลอน “โมนิก้า” ถึง

อยากให้เห็นแฟนคลับพิจารณาความเสี่ยงของ การเล่นหุ้นในเที่ยวนี้มากหน่อย เพราะดู จากทรงหุ้นแล้วไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไร เลยอยากให้มองราคาปิดที่ 450 บาท ลบ ไป 2 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1.39 พัน ล้านบาท เทียบกับจุดต่ำสุดครั้งก่อนแถว 430 บาท ถึงเวลาที่ควรเข้าไปเล่นหรือยังจ๊ะ

☞ ในรายของ SELIC ดัดแรงเป็น ม้าศึกมา 2 วันติดล่าสุดมาปิดที่ 2.84 บาท บวกไป 0.20 บาท หรือขึ้นไป 7.58% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 48.11 ล้านบาท การ ปรับขึ้นในรอบนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์สำหรับ “โมนิก้า” เพราะถึงแม้จะประเมินราคาเรื่อง ผลงานครึ่งปีหลังโตเด่นหลังเข้าช่วงไฮซีซั่น ของธุรกิจหุ้นตัวนี้ก็ยังไม่น่าสนใจเท่าไรนัก เพราะกำไรครึ่งปีแรกยังต่ำกว่าที่ควร จะเป็นอยู่มาก เรียกว่าผลงานยังไม่เข้าตา กรรมการยังง้อละเจ้าคะ

☞ ส่วนในรายของ TRITN หลังจรถ ปากกาเซ็น MOU กับบีทีกวการก่อสร้าง อย่าง “CRCC” ถึงได้เห็นราคาหุ้นตอบรับ จนกระชากขึ้นมาปิดที่ระดับ 0.46 บาท บวกไป 0.03 บาท หรือขึ้นไป 6.98% ด้วย มูลค่าการซื้อขาย 25.26 ล้านบาท ด้รับ กระแสตอบรับแบบนี้เห็นที่จุดมุ่งหมายต้นตัว เองขึ้นสู่ท็อปไฟว์บริษัทก่อสร้างชั้นนำเมือง ไทยคงไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะเจ้าคะ... อออิ

☞ ปิดท้ายกันที่ BWG ได้เห็นการไต่ ระดับขึ้นมาต่อเนื่อง ล่าสุดปิดที่ระดับ 1.20 บาท บวกไป 0.03 บาท หรือขึ้นไป 2.56% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 155.96 ล้านบาท ด้วย สัญญาณเทคนิคที่ยังหนุนเป็นขาขึ้นอย่าง เห็นได้ชัด หากราคาวิ่งทะลุแนวต้าน 1.30 บาท ด้มีโอกาสได้เห็นหุ้นตัวนี้วิ่งอีกยาว ไครที่อยากจะทำตักขบวนก็ยังไม่สายเพราะยังมีแก๊บให้เกาะตามอยู่อีกเจ้าคะ ■